

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

THƯ MỜI

Tham gia Cuộc thi sáng tác nghệ thuật “Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất”

Kính gửi:

.....

Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (thuộc Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn) được ký kết năm 1987 tại Montreal, Canada, được đánh giá là một trong những hiệp ước quốc tế về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thành công nhất trong lịch sử. Việc thực thi hiệu quả Nghị định thư Montreal trong nhiều năm qua đã giúp loại bỏ 99% các chất làm suy giảm tầng ô-dôn có trong tủ lạnh, điều hòa và nhiều sản phẩm khác. Cứ mỗi thập kỷ trôi qua tính từ năm 2000, tỷ lệ phục hồi của tầng ô-dôn là 1-3%. Với tỷ lệ phục hồi như vậy, tầng ô-dôn ở Bắc Bán Cầu sẽ được phục hồi hoàn toàn vào năm 2030; đến năm 2050 tầng ô-dôn tại Nam Bán cầu và đến năm 2060 tại những vùng cực Nam bán cầu sẽ được khôi phục hoàn toàn. Những nỗ lực bảo vệ tầng ô-dôn đã đóng góp cho công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua ngăn ngừa phát thải khoảng 135 tỷ tấn CO₂ tương đương từ năm 1990 đến năm 2010.

Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia thực hiện Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal, bảo vệ tầng ô-dôn từ năm 1994 và đạt được nhiều kết quả được cộng đồng quốc tế ghi nhận: loại trừ hoàn toàn tiêu thụ các chất CFC, Halon và CTC; cấm sử dụng Methyl bromide không phục vụ kiểm dịch và khử trùng; loại trừ hoàn toàn tiêu thụ HCFC-141b nguyên chất được sử dụng trong sản xuất xốp; đáp ứng nghĩa vụ loại trừ được 10% và 35% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC lần lượt vào năm 2015, 2020 theo lộ trình đã cam kết.

Nhằm nêu bật mối liên hệ giữa việc bảo vệ tầng ô-dôn và biến đổi khí hậu, những hoạt động, thành tựu đạt được của Công ước Vienna, Nghị định thư Montreal và các Bản sửa đổi, bổ sung trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal nhiều năm qua, Cục Biến đổi khí hậu được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao chủ trì tổ chức Cuộc thi sáng tác nghệ thuật chủ đề “**Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất**”. Ngày 15 tháng 9 năm 2021, Cục Biến đổi khí hậu đã ban hành Quyết định số 321/QĐ-BĐKH về việc tổ chức Cuộc thi kèm theo quy định về thể lệ cuộc thi. (Thể lệ Cuộc thi được gửi kèm theo)

Để Cuộc thi được tổ chức thành công, Cục Biến đổi khí hậu trân trọng kính mời các cơ quan, tổ chức, các nghệ sĩ chuyên và không chuyên trên toàn quốc

hưởng ứng và gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi. Thời gian nhận tác phẩm đến hết **ngày 31 tháng 3 năm 2022**. Ban tổ chức kính gửi một số thông tin liên quan của Cuộc thi:

1. Tác phẩm tham dự Cuộc thi là các tác phẩm được chụp, vẽ trên lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 3 năm 2022 về các nội dung như sau:

- Thành tựu, hành động, trách nhiệm và lợi ích liên quan đến việc thực hiện Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn;

- Phản ánh chủ đề Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2021 “Nghị định thư Montreal – Làm mát thế giới, bảo quản thực phẩm và vắc-xin”, các hoạt động hưởng ứng phong trào phòng, chống dịch CoVid-19 của cộng đồng.

2. Thể loại thi: Nhiếp ảnh, vẽ tranh và vẽ tranh công nghệ.

3. Đối tượng tham gia Cuộc thi là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam theo 02 độ tuổi:

- Từ 06 đến 15 tuổi và được sự đồng ý xác nhận đăng ký tham gia của đại diện bố hoặc mẹ.

- Trên 15 tuổi.

Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (www.monre.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Cục Biến đổi khí hậu (www.dcc.gov.vn) hoặc liên hệ qua số điện thoại 0243.7759585/0942868636, thư điện tử: sangtacnghethuat03@gmail.com.

Cục Biến đổi khí hậu trân trọng đề nghị Quý Cơ quan chia sẻ thông tin tới các đơn vị trực thuộc và rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia của các cơ quan, tổ chức, các nghệ sĩ chuyên và không chuyên trên toàn quốc.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, GNPT.



Tăng Thế Cường